

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

061

ปีที่ 39 ฉบับที่ 94 วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพร้อมทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย INJE สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 20-25 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผศ.ฉัตรชัย สุกระกาญจน์ อธิการบดี, ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ประมาณ 20 คน เดินทางไปทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย INJE ตลอดจนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ผศ.ฉัตรชัย สุกระกาญจน์ กล่าวว่าการเดินทางไปครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การทำความร่วมมือทางวิชาการ ณ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งจะพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นในระดับปริญญาเอก พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในด้านต่าง ๆ ร่วมกันอีกด้วย ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Inje University อย่างดียิ่ง มีการแนะนำมหาวิทยาลัย แนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอน พร้อมทั้งนำชมคณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันการออกแบบ, หอสมุด, หอพักนักศึกษา และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยที่สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ นอกจากนี้คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้งสองมหาวิทยาลัยยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชักถามเรื่องราวต่าง ๆ จนสามารถบรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะได้พิจารณาส่งบุคลากรไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาต่างๆ ณ Inje University ในเร็ววันนี้

นอกเหนือจากการไปทำความร่วมมือทางวิชาการแล้ว ยังได้เดินทางเยี่ยมชมมรดกโลก ได้แก่ ถ้ำช็อกกูรัม ซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ในถ้ำ และวัดพุทธกุกซา วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดวัดหนึ่งในประเทศเกาหลี สร้างด้วยไม้และหิน ทั้งสองสถานที่สร้างในสมัยซิลลา

(ต่อหน้า 2)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติดสถานการณ์

ซึ่งในปี ค.ศ.1995 องค์การยูเนสโกได้จัดให้วัดพุทธกุษาและถ้ำซ็อกคุรัมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของโลก อีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับการสถาปนา โดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก คือ ป้อมฮวาซอง (ป้อมดอกไม้) และ กำแพงเมือง มีความยาวประมาณ 5,500 เมตร ทั้งนี้การเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการผลักดัน “พระราชคูเมืองนคร” ให้เป็นมรดกโลกต่อไป

นอกจากจะได้ชมสถานที่ดังกล่าวแล้ว การไปดูงานครั้งนี้ยังได้รับประสบการณ์ดีๆ จากการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี อาทิ การทำกิมจิ อาหารขึ้นชื่อของประเทศ, การแต่งกายตามสไตล์ฮันบก ชุดประจำชาติของเกาหลี, ชมวิถีชีวิตของชนชาติเกาหลีในสมัยก่อน ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซาน ซึ่งแตกต่างกับคนเกาหลีในปัจจุบันที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำด้านแฟชั่น การท่องเที่ยว และเทคโนโลยีอันดับต้นๆ ของเอเชีย

การเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีครั้งนี้ จึงสามารถกล่าวได้ว่า ได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ คือการทำ ความร่วมมือทางวิชาการกับ Inje University การเห็นแบบอย่างสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นมรดกโลก เพื่อนำมาผลักดันให้ “พระราชคูเมืองนคร” ก้าวเป็นมรดกโลกต่อไป และที่สำคัญที่สุด ได้เห็นความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนความตั้งใจของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่จะนำตัวอย่างดีๆ ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมาพัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้พร้อมเปิดประตูสู่สากลต่อไป



ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร Inje University เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง
ตัวแทนสองมหาวิทยาลัย



.. แวดวง

ราชภัฏ จักรวรรดิ
ข่าวร้องเรียน
อธิการบดีมหา
วิทยาลัยรัฐตั้งแห่ง



หนึ่ง คัดลอกผลงานทางวิชาการในตำแหน่งศาสตราจารย์(ศ.)
เหตุการณ์ผ่านมา 18 ปี ทำไมเพิ่งจะมีบัตรสนเท่ห์ออกมาฟ้อง
สื่อ คงต้องฟังหูไว้หู คู่กันถึงภูมิหลังจนถึงปัจจุบัน ทั้งคนร้องและ
คนถูกร้องว่าเป็นเช่นไร อย่างไรก็ตาม ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
อธิการบดี มศว คนโตน ประกาศพร้อมเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์
ทุกรายการ ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

■..เรื่องนี้คงต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกร้องเรียน ด้วยการ
ตรวจสอบรอบด้าน เชื่อว่าผลงานทางวิชาการในตำแหน่ง ศ.ทั้ง
3 เล่ม น่าจะยังมีอยู่ ส่วนหนังสือเรื่องอื่นๆ ที่ส่งแนบไปด้วยนั้น
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ระบุไม่เกี่ยวข้องกับผลงาน โดยเฉพาะ
หนังสือทฤษฎีสี เป็นการรวบรวมความรู้จากที่ต่างๆ มาเรียบ
เรียงเขียนเป็นตำรา ปรากฏทั้งคำนำและอ้างอิงในบรรณานุกรม
ทุกอย่างชัดเจน

■..นี่ก็เป็นที้อ้อหากันมิใช่น้อย ในเมื่อราชภัฏหลายแห่งบอก
ว่าพร้อมจะออกนอกระบบ ล้นมาจาก รศ.ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน
อธิการบดี ม.ราชภัฏสวนดุสิต พุดในฐานะประธานที่ประชุม
อธิการบดี ม.ราชภัฏทั่วประเทศ แต่ที่แน่ๆ สวนดุสิต ไปไกลถึงมี
ร่างพ.ร.บ.ของตนเองแล้ว แคมป์ระบบแบบ
เสียงเข้มๆ กับกระบอกข่าวอีกด้วยว่า
บุคลากรไร้กิงขา(ขา) ส่วนค่าเทอมและค่า
บำรุงจะแพงหรือไม่ ทั้งดูแล้วผู้ชี้ ขอบกล



■..มาฟังเสียงจาก ดร.สว่าง ภูพิคพันธ์
วิบูลย์ อธิการบดี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ในฐานะ
คณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ออก
นอกระบบ ย้ำชัดจะเร็วจะช้ายังงั้นทุกแห่งก็
ต้องไป เพราะเป็นนโยบายไม่ให้อัตราค่าจ้างผลและไม่คืนอัตรา
เกษียณ เหน้เขาก็เขาไปเอง ตามด้วยการยืนยันจาก รศ.ดร.นำยุทธ
สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การทำ
เช่นนี้เท่ากับว่าเป็นการบีบบังคับนั่นเอง

■..เดินหน้าสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยระดับประเทศเพื่อ
การพัฒนาวิชาการและงานวิจัย รศ.ดร.บุญจาวรธรรม วิงวอน
คณบดีคณะวิทยาการจัคการ ม.ราชภัฏลำปาง ลงนามความ
ร่วมมือกับ รศ.ดร.ปัทมกฤษ์ อุดมธนะวณิชกิจ คณบดีคณะการ
บัญชีและการจัคการ ม.มหาสารคาม ต่างคาดหวังจะได้มีงาน
วิจัยดีๆ ออกไปให้องค์กรท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ ได้นำ
ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

■..ยินดีกับ พัชรี เจริญทอง นักศึกษาปี 3 นายกลไม่สรนัก
ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครศรีธรรม
ราช เป็น 1 ใน 19 คน จากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิด
ชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง ประจำปี 2553

ยอดฉัตร / Yoodchat2010@gmail.com

หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 14 ตุลาคม 2553

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ (หน้าเขามหาชัย)

เนื่องด้วยวัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ เป็นวัดประจำ
หมู่บ้านที่สร้างขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สมัยยังเป็นวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช โดยการนำของนาย
ทวี ท่อแก้ว อดีตอธิการวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช และ
พระครูวุฒิชัยธรรมสาร (พ่อท่านป่อง) อดีตเจ้าอาวาส
วัดพรหมโลก และอดีตเจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี สร้างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2513 และได้รับการพัฒนาโดยตลอด
มีพระภิกษุจำพรรษา 7 รูป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงได้จัด
ทอดกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อพระภิกษุจะได้อนิสงส์ตาม
พระวินัยต่อไป

อนึ่งปัจจัยอันเป็นบริวารขององค์กฐินอันจะพึงมี
วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์จะนำไปสร้างโบสถ์ที่ค้างคาอยู่
เพื่อให้สำเร็จลุล่วงใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

จึงขอเชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชนใกล้ไกลได้
ร่วมกันสร้างมหากุศลในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้โดย
ทั่วกัน โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553

เวลา 19.30 น. สมโภชองค์กฐิน ณ วัดวิทยาลัย
ครูรังสรรค์

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553

เวลา 10.00 น. แสดงธรรม
เวลา 10.30 น. พิธีถวายกฐิน
เวลา 11.00 น. เลี้ยงภัตตาหารเพล



บรรณาธิการมหาชัยสาร มศ.ตร บำรุง ศรีนวลปาน
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ , นางณัฏฐา นนทโชติ
 พิสูจน์อักษร อัคราภา นายกองเทพ ปรัชชาชาญ

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยง ฉบับวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ตรงกับวันแรม 9 ค่ำ เดือน 11 ปีชาล ฉบับต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2553

หลังจากมีรองอธิการบดีเกษียณอายุราชการไปสองท่านเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา อธิการบดีก็ไม่รีรอ ริบหาผู้เหมาะสมที่จะมาแทนทันที นั่นคือ ผศ.จตุพร อัครโสวรรณ และ ผศ.ดร.เอมอร สิทธิรักษ์ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา ด้านผู้ช่วยอธิการบดี หลังจาก ดร. สมปอง รักษาธรรม ไปรับตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยฯ ก็ได้แต่งตั้งอาจารย์ประวิทย์ เนื่องมัจฉา มาเป็นผู้ช่วยอธิการบดี แทน ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน

ระหว่างปิดภาคเรียนที่ผ่านมา อาคาร 1 ชั้นล่างไม่เคยปิด แต่ละวันมีนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (ค.บ.) แวะเวียนมาส่งงานแก้ไขอยู่ตลอดเวลาเข้ายื่นคำ อาจารย์ทรงวิทย์ ฤทธิกันท์ คืออาจารย์อีกคนหนึ่งที่กำลังจะลาออกกับการตรวจงานอยู่ที่นั่น

เช่นเดียวกับที่อาคาร 1 สำนักงานอธิการบดีในยุคใหม่ ประชุมกันทุกบ่ายด้วยเจตนารมณ์ "พัฒนาสำนักงานอธิการบดีสู่ความเป็นเลิศ" ภายในปี 2554 โดยประกาศว่า "สนองทุกภารกิจให้สมบูรณ์ ทำงานเป็นต้นแบบให้สมเกียรติ" เพื่อบอกแก่ทุกคนว่า "ที่นี่ชัดเจน ถูกต้อง ว่องไว มีใจบริการ" ขอให้กำลังใจ

รองฯวิมล คำศรี ผู้กำกับดูแลงานบริหาร ป่าวร้องเชิญชวนว่า โปรดให้ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลที่จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนางานสำนักงานอธิการบดี สู่ความเป็นเลิศต่อไป โปรดช่วยส่งความคิดเห็นก่อน 5 พฤศจิกายน นี้ โดยใส่กล่องรับเอกสาร ณ สำนักงานอธิการบดี

เรื่องของอุทกภัยภาคอีสานและภาคเหนือ รุนแรงกว่าทุกปี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่บุคคลเหล่านั้น มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนท่านและครอบครัวช่วยบริจาคเงินตามกำลัง ที่ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน เพื่อรวบรวมส่งไปให้ส่วนราชการ องค์กรที่เชื่อถือได้นำไปให้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

ช่วงนี้ภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่กำลังมาแรง ต่างประเทศอย่างอินโดนีเซีย กำลังอ่วมหนักเจอทั้งสึนามิ และภูเขาไฟระเบิด ส่วนประเทศไทยเราทั้งเหนือ อีสาน กลาง กำลังอ่วมกับเรื่องน้ำท่วม ภาคใต้บ้านเรากำลังถึงคิวของหน้าฝน ส่วนจะหนักเหมือนภาคอื่นหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องติดตามบ้านใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ต้องติดตามข่าวพยากรณ์อย่างใกล้ชิด

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดีๆ "เวลาแต่ละนาที คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เราไม่สามารถนำเวลาที่ใช้ไปแล้ว กลับมาใช้ได้อีกป็นหนที่สอง" สวัสดิ์คะ